

ประกาศ ก.พ.ค.

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๙ และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบสุขภาพกายและสุขภาพจิต และมีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ก.พ.ค. ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามลำดับที่ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	
๑	๕๙๐๐๐๗	นางสาวจิตเรขา	ช่างตีเหล็ก
๒	๕๙๐๐๒๙	นายสุวิชัย	รักษารตนากร
๓	๕๙๐๐๐๔	นายโกศล	ช่างศิลป์
๔	๕๙๐๐๐๒	นายบัณฑิต	เรื่องศรี
๕	๕๙๐๐๔๐	นายสุรเกียรติ	ฐิติฐาน
๖	๕๙๐๐๑๗	นายอนันต์	โรจนตันติกุล
๗	๕๙๐๐๒๓	นางสาวณัฐา	บัวหลวง
๘	๕๙๐๐๓๔	นางสุธาทิพย์	กิตติเกษมศิลป์

ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกหรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครใหม่ และแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว หรือกรณีที่มีตำแหน่งว่างและบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่หมดอายุ ให้คัดเลือกบุคคลลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในลำดับที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม และส่งหลักฐานให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าตนได้เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก คือ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อ ก.พ.ค. จะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ต่อไป

หากผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดมิได้ลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว และมีได้ส่งหลักฐานฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) วชิร สงบพันธ์

(นายวชิร สงบพันธ์)

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางณมาพร ธรรมจง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่